



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายแพทย์
ระดับ ๔

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ รับสมัครคัดเลือก
กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล
ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับ ๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ
คัดเลือก ดังนี้

(ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

๑. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก ไปถึงสถานที่ดำเนินการคัดเลือก ก่อนเริ่มการคัดเลือก
(สัมภาษณ์) ๓๐ นาที

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (สัมภาษณ์)

- (๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพุดติดนเป็นสุภาพชน
- (๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
- (๓) ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ไปในวันคัดเลือกทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบการคัดเลือกอาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือกก็ได้

การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบภายใน ๗ วันทำการนับจากวันคัดเลือกเสร็จสิ้น
แล้ว ณ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และที่เว็บ
ไซด์ <http://www.nakhoncity.org>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์วัศ เสนพงศ์)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับ ๔

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ รับสมัครคัดเลือกกรณี
ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง
นายแพทย์ ระดับ ๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครคัดเลือกในตำแหน่งนายแพทย์
ระดับ ๔ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๕๘๐๑๐๐๑	นางสาวกิติมาศ แดงบรรจง
๕๘๐๑๐๐๒	นายสุรสิทธิ์ เมืองโต
๕๘๐๑๐๐๓	นางสาวสุนิภา วิเชียรมณี
๕๘๐๑๐๐๔	นายอัมรินทร์ ติรนนทกุล

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
คัดเลือกข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์วัศ เสนพงศ์)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช